



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 1 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,420 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,912,347 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย เสียชีวิตสะสม 22,976 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,297 ราย รักษาหายสะสม 2,673,646 ราย ยังรักษาอยู่ 215,725 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 436,704,963 (+884,583) ราย เสียชีวิต 5,972,601 (+4,428) ราย รักษาหาย 367,676,241 (+1,489,844) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **อินโดนีเซีย** บาหลีเตรียมเปิดรับชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว เริ่ม 14 มี.ค.นี้ **นิวซีแลนด์** เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว **เกาหลีใต้** ยอดผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด 112 ราย

ประเด็นสำคัญ

1. โครงการ “เจอ แจก จบ”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า โครงการ “เจอ แจก จบ” หรือการจัดสรรยาแก่ผู้ป่วยโควิด กลับไปทานที่บ้านว่า คำว่า เจอ แจก จบ ไม่ได้หมายความว่า จบ แบบไม่ได้รักษา “เจอ” คือ เจอคนไข้ “แจก” คือ แจกยาและเวชภัณฑ์ แจกคำแนะนำ “จบ” คือ จบด้วยการดูแลตัวเอง แต่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ มั่นใจได้ว่าทุกคนจะไม่ถูกทอดทิ้ง แพทย์ต้องทำการวินิจฉัยและจัดยาที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยโควิดไม่จำเป็นต้องรับยาฟ้าวิราเวียร์ทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ถึงแนวทาง “เจอ แจก จบ” สธ. ต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดแบบ OPD case แต่ต้องไม่ใช่แนวทางหลักหรือแนวทางเดียว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ข้อกังวลที่สำคัญคือการย่อมาตรฐานการควบคุมโรค เพราะการอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับไปกักตัวเองและดูแลตนเอง 10 วัน เหมือนเป็นใช้หัวดีทั่วไป บางรายอาจมีความจริงจังน้อย มีข้อจำกัดเรื่องที่พัก ทำให้มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของโรคสูงขึ้น อุปสรรคสำคัญ คือ รพ.ต่าง ๆ ไม่สามารถขอรับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแบบผู้ป่วยนอก จากงบการรักษาพยาบาลกองกลางของรัฐบาลได้ ต้องใช้งบจากเงินจัดสรรรายหัวตามสิทธิหลักประกันสุขภาพของกองทุนผู้ป่วยนอกของ รพ. เอง สธ.ควรหาวิธีเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายคืนให้กับ รพ. ในลักษณะ Fee for Schedule ด้วย

2. สถานการณ์โรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ช่อง 5,9, mcot, js100, thejournalistclub, thebangkokinsight, INN, TNN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นพ.ยง ภู่วรวรรณ คาดการณ์ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง กลางเดือน มี.ค.ว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการที่หารือร่วมกันระหว่างคณะแพทย์ มหาวิทยาลัย และสธ.ตลอดเวลา การออกมาตรการ และวิธีการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ขอให้มั่นใจว่ายา เตียง และบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อม สธ.ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ได้ถอดสิทธิของปชช.ที่เคยได้ ทั้งหมดเพื่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, ช่อง 5,7,9, mcot, thebangkokinsight, INN, TNN, NBT, infoquest)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้เป็นการติดเชื้อภาวะขาขึ้น สถานการณ์จะค่อยๆ ทรงตัว และลดลงราว กลางเดือน มี.ค. แต่ฉากทัศน์ของผู้ติดเชื้อมากขึ้น ผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระดับ 1,000 ราย ผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจคาดการณ์ 400-500 ราย เสียชีวิตประมาณ 50 ราย/วัน และจะค่อยๆ ลดลง ดังนั้นขอให้ ปชช.ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ สำหรับสถานการณ์เตียงทั่วประเทศ ขณะนี้ใช้ไป 59% แม้แต่ในเขตสุขภาพที่ 13 กทม. อัตราครองเตียง 62% ซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ จึงมั่นใจได้ว่าศักยภาพเตียงมีเพียงพอ ยืนยันมียาฟ้าวิราเวียร์เพียงพอ ได้สำรอง

วัตถุติดแบบผงมาไว้แล้ว แม้สถานการณ์โลกอาจเกิดปัญหาการสู้รบก็จะไม่กระทบต่อขาดแคลนยา

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 1 มี.ค.ได้เพิ่มการรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ รองรับผู้ป่วยไม่มีอาการ อาการน้อย ไม่มีความเสี่ยง เป็นมาตรการเสริมจาก HI/CI ลดภาระรพ. ความแตกต่างผู้ป่วยนอกกับ HI คือ ผู้ป่วยนอกจะมีแพทย์ติดตามอาการหลังตรวจคัดกรองภายใน 48 ชม. ไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน แต่มีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ง ส่วนจำนวนเตียง รพ.ขณะนี้ยังเพียงพอ หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง รพ.เครือข่ายให้เตรียมพร้อมลดเตียงผู้ป่วย Non-Covid มารองรับผู้ป่วยโควิด 15-20% กรณีข้อกังวลเรื่องการเคลมประกันการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ได้หารือกับ คปภ.สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง คปภ.ต้องไปดำเนินการต่อ โดยหลักต้องดูว่าประกันของผู้ป่วยครอบคลุมกรณีเป็นผู้ป่วยนอกหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้เข้าสู่ระบบ HI

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดของโอไมครอนในสหรัฐฯ และยุโรป มีการติดเชื้อประมาณ 1-2 เดือน ส่วนไทยคาดว่าจะมีการติดเชื้อไปอีก 1-2 เดือน คาดว่าประมาณ 2-6 สัปดาห์ สถานการณ์ติดเชื้อจะค่อยๆ เริ่มทรงตัวและลดลงได้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มาตรการยังเข้มและฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ, sonthitalk, js100, INN)

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า การติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้สอดคล้องกับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานสายพันธุ์ในประเทศเป็นโอไมครอนเกิน 90% ซึ่งผู้ป่วยจะมีการในระดับสีเขียว ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่มีอาการเล็กน้อย/ ไม่มีอาการ เลี่ยงเข้ารับการรักษาในระบบ HI เพื่อสงวนเตียงผู้ป่วยสีเหลือง สีแดงให้กับผู้ที่มีความจำเป็นจริง ๆ ขอให้นักวิชาการให้ข้อมูลด้วยว่าภาครัฐ รวมถึงแต่ละภาคส่วนควรมีบทบาทอย่างไร อย่านำข้อมูลเพียงแค่ตัวเลข และจากการติดเชื้อขณะนี้พบว่าติดเชื้อมากในจังหวัดสีฟ้าที่มีการผ่อนคลายกิจกรรม จึงขอให้งดการเดินทางและการรวมกลุ่ม เพราะไม่สามารถล็อกดาวน์ได้อีก ต้องปรับตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmai-mail, Pattayamail

- นพ.อดิศักดิ์ ภูติพัฒน์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวว่า พบเด็กติดเชื้อโอไมครอนแล้วกว่า 7 หมื่นราย หรือร้อยละ 21 ของผู้ใหญ่ ซึ่งสูงกว่าสายพันธุ์เดลตาที่ร้อยละ 10 โดยร้อยละ 90 ไม่แสดงอาการและอาการน้อย อาการรุนแรงมีเพียงร้อยละ 1 ล่าสุดราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ออกแนวทางการรักษาโควิด 19 ในเด็ก สำหรับเด็กที่ไม่มีอาการให้ดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านได้ หากมีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงแนะนำให้ยาฟาวิพิราเวียร์ 5 วัน หากอาการรุนแรงขึ้นให้เข้ารับการรักษาในรพ. พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุมากกว่า 5 ปีไปรับการฉีดวัคซีน และควรเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, INN)

- น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิช โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลกำลังทำให้โรคโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นก่อนเวลาที่เหมาะสม ใช้วิธีการสร้างความเชื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า ทุกคนต้องติดเชื้อโควิด ในที่สุดโควิดจะกลายเป็นโรคทั่วไปที่สามารถรักษาให้หายได้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งในทางการแพทย์กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอนรุนแรงและกระทบกับสุขภาพในระยะยาว รวมถึงระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลยังล้มเหลวซ้ำซาก จึงยังไม่ถึงเวลาที่โควิดจะเป็นโรคประจำถิ่น

3. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, thaipbs)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ยืนยันรัฐบาลบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 อย่างเพียงพอ กำชับ อภ. สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะนี้สำรอง 84 ล้านเม็ด และแสดงความห่วงใยกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีความเสี่ยงสูงในการได้รับเชื้อให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุด จัดสรรพื้นที่ภายในบ้านเพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, topnews, mcot)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวภายหลังชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ ยาฟาวิพิราเวียร์ขาดแคลน ว่า ยาฟาวิพิราเวียร์มีปริมาณเพียงพอ เนื่องจากไทยสามารถผลิตเองได้และนำเข้ามาเสริม มีการนำเข้ายาอีก 2 ยี่ห้อ รวมถึงการผลิตที่ทาสลายใจ โดยปลัด สธ.เป็นผู้รับผิดชอบสาธารณสุขทั้งประเทศและการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์การรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, TNN

- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ได้มีการกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ในส่วนกลางไปทั่วประเทศแล้ว ยืนยันมีเพียงพอ สำหรับข้อบ่งชี้ในการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ/อาการน้อยมาก ไม่มีความเสี่ยง แพทย์จะไม่จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ อาจจ่ายยาชนิดอื่นในการรักษาแทน เช่น ยาฟ้าทะลายโจร ทั้งนี้การให้ยาฟาวิพิราเวียร์จะให้ประสิทธิผลในการรักษาในช่วง 5 วันแรกของการติดเชื้อ คาดว่าปลายเดือนมี.ค. หรือต้นเดือนเม.ย. จะนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ได้ ส่วนยาแพ็กซ์โลวิดอยู่ระหว่างทำสัญญาจัดซื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ช่อง 5,7,9, thebangkokinsight mcot, INN, TNN, NBT)

- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธาน คทง.ด้านการรักษาพยาบาลฯ กรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 แบ่งได้ 3 กลุ่มอาการ 1.ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก แยกกักตัวที่บ้าน และดูแลรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์ ไม่จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจร 2. ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ/ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง อาจพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยเริ่มให้ยาเร็วที่สุด แต่หากมีอาการมาแล้วเกิน 5 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการ/มีอาการน้อย อาจไม่จำเป็นต้องให้ยาด้านไวรัส เพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน 3.ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/ มีโรคร่วมสำคัญ/ ผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบเล็กน้อยยังไม่จำเป็นต้องให้ออกซิเจน แนะนำให้ยาด้านไวรัสเพียงชนิดเดียว โดยพิจารณาจากโรคประจำตัว ทั้งนี้ ขอย้ำว่าการรักษารูปแบบ OPD เป็นการรักษาที่บ้าน กักตัว 7 วันเป็นอย่างน้อย และติดต่อแพทย์เพื่อให้การดูแล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา, ช่อง 3,7, thebangkokinsight, infoquest, thailandplus)

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีการจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย HI อาการไม่มาก ตามแนวทางใหม่ผู้ป่วยนอก โดยรัฐบาลจัดสรรงบกลางผ่าน สธ. และปลัด สธ. มอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ พิจารณาการจัดสรรการส่งยาฟ้าทะลายโจรให้ระบบสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ เตรียมการไว้สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่มากอย่างน้อย 7 แสนราย โดยจะดำเนินการจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรให้ถึงทุกจังหวัด และภายในสัปดาห์นี้จะส่งถึงครบทั้ง 77 จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ช่อง 7, INN, mthai, infoquest, amarintv, mcot, thebangkokinsight, ChiangmaiNews, thaipbs, thailandplus)

- 5 ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ม.ศิลปากร สวรส. อภ. และ บ.ไฮไปโอไซ จก. ร่วม MOU พัฒนานวัตกรรมสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด 19 ซึ่งผ่านการทดสอบเบื้องต้นในสัตว์ทดลองผลเป็นที่น่าพอใจ และเตรียมเดินหน้าศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครในไตรมาสแรกของปีนี้ จากนั้นจะยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อ อย.ประมาณเดือน มิ.ย.65 คาดออกสู่ตลาดประมาณไตรมาส 3 ของปีนี้

4. ปรับมาตรการ TEST & GO

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำหลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST & GO จากการปรับมาตรการใหม่ เริ่มต้น 1 มี.ค. 65 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ <https://tp.consular.go.th/> โดยจะใช้เวลาในการพิจารณา 3-7 วัน 2.ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง) 3.เมื่อเดินทางถึงไทยผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรงแรมในรูปแบบ sealed route 4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม 5.ตรวจ ATK self-test ด้วยตัวเองในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่ สธ.กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่ สธ.กำหนด อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, amarintv

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ออกข้อกำหนดใหม่ ผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.65 เป็นต้นไป

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 5 กล่าวถึงการเตรียมพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ คือ การฉีดวัคซีนกระตุ้นทั้ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คนในบ้านและกลุ่มเสี่ยง 608 ในระยะ 3 - 6 เดือนตามกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อและความรุนแรงของโรคได้มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ก่อนเดินทาง 7-10 วัน ควรลดความเสี่ยงทุกอย่างของตนเองให้ต่ำที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ plewseengern</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.เน้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงชุดตรวจ ATK ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยปรับปรุงแบบการบริหารจัดการใหม่ให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK เบิกจ่ายชุดตรวจมาให้ สปสช. ในอัตรา 55 บาท/ชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของปชช. ประชาชนจะได้รับครั้งละ 2 ชุด ห่างกัน 10 วัน เริ่ม 1 มี.ค.65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท, newtv</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยดูแลผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 12,408 ราย กว่า 1,461 ล้านบาท ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง 8,919 ราย เขต 13 กทม. มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด 2,624 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โโพสต์ว่า โควิด 19 ติดต่อผ่านทางอากาศ ไม่ใช่แค่ละอองน้ำลาย น้ำมูก งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าสามารถแขวนลอยในอากาศได้หลายชั่วโมงหากกระบายอากาศไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงการเปิดหน้าต่างในที่ประชุม/สถานที่จัดกิจกรรมกลุ่ม งดการรับประทานอาหารร่วมกัน การไม่ติดเชื้อมีดีกว่า เพราะมีโอกาสเกิดปัญหา Long COVID ระยะยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- สสส.-ศูนย์ศึกษาปัญหาพบนัน-มูลนิธิธรรมาภิบาลพบนัน-สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมวิชาการแก้ปัญหาพบนันกับสังคมไทย โควิด 19 ทำพบนันออนไลน์สูงขึ้น 135.8% เกิดหนี้สิน ความเครียด อาชญากรรม ความสัมพันธ์ครอบครัวพัง ชี้เร่งแก้ปัญหาควบคู่ปรับปรุงกฎหมายพบนันให้เข้มข้นทันสมัย สร้างเกราะป้องกันเด็กและเยาวชนรู้ทันภัยสื่อพบนัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคกก.พัฒนาระบบที่แคส ปีการศึกษา 2565 กล่าวถึงกรณีสนามสอบ ทปอ. จะสอบ GAT/PAT หรือวิชาสามัญ ว่า เบื้องต้น สสจ.จันทบุรี และสนามสอบ มธ. อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงสูงสอบได้ แต่จะต้องทราบจำนวนเด็กติดเชื้อ ต้องเตรียมการทั้งห้องสอบ จนท.สธ.ช่วยคุมสอบ การทำความสะอาด การป้องกันทุจริต โดยได้มอบหมาย รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ หรือ ศธ. สธ. เพื่อทราบจำนวนจังหวัดที่อนุญาต</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สุขภาพ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุเพื่อส่งเสริมให้ อสม.จำนวน 1.05 ล้านคนทั่วประเทศเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี รวมทั้งสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ พร้อมชมนิทรรศการสาธิตบทบาทการตรวจสุขภาพ อสม. ตามช่วงอายุในทีม 3 หมอ โดยที่ผ่านมามีพัฒนาแอปพลิเคชันการตรวจสุขภาพของ อสม. ให้ประเมินตนเองได้ เมื่อพบว่ามีความเสี่ยง จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล ต้องการให้ อสม.มีสุขภาพดี เป็นตัวอย่างกับประชาชน</p>	-
<p>หมอเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ข่าวสด, ผจก., คมชัดลึก, สยามรัฐ, mcot, thailandplus, pimthai)</p> <p>- น.ส.นาตาชา มณีสุวรรณ ดารานักแสดงสาว แจ้งความเอาผิดคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง ย่านบางนา หลังจากเข้าไปฉีดฟิลเลอร์ที่ใต้ตาเหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 ก.พ. แล้วเกิดผลข้างเคียง ทำให้หนังตากระตุกและปวดศีรษะบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ยังทราบว่าใช้หมอเถื่อนให้บริการ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องและสอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานเสริมความงามดังกล่าว</p>	-